



VNU JOB FAIR 2024: NỖ LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRONG KẾT NỐI SINH VIÊN VỚI DOANH NGHIỆP



Ngày 30/11/2024, ĐHQGHN tổ chức Ngày hội “Hành trình nghề nghiệp và Kết nối việc làm” năm 2024 (VNU Job Fair 2024) với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn, thu hút gần 8.000 sinh viên trong và ngoài ĐHQGHN với khoảng 60 gian tư vấn, tuyển dụng của 44 tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước mang tới hơn 7.000 cơ hội việc làm và thực tập. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đại diện Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam Tp. Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trung ương và Hà Nội; đại diện các Đại sứ quán các nước và 17 Quỹ học bổng, Quỹ đầu tư nước ngoài, các

đơn vị đối tác, nhà tài trợ, nhà tuyển dụng cùng 8.000 sinh viên trong và ngoài ĐHQGHN. Về phía ĐHQGHN có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường; lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN; lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, khối Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHQGHN; Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQGHN... cùng tham dự chương trình. Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường cho biết, với tầm nhìn và sứ mệnh của ĐHQGHN, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII ban hành Nghị quyết số 45 đề ra nhiệm vụ phát triển ĐHQGHN và ĐHQG TP.HCM vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030. “Đây là một mục tiêu đầy

thử thách, nhưng đó cũng chính là cơ hội, là động lực cho sự phát triển, là một niềm tự hào và trách nhiệm mà toàn thể ĐHQGHN đã, đang và sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt được” - Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường khẳng định. Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia VNU Job Fair 2024 là đối tác tích cực của ĐHQGHN trong nhiều năm qua như: Tập đoàn VNPT, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty TNHH LG Display... Cũng tại ngày hội, ĐHQGHN đã ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank) trong đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ địa điểm thực tập thực tế cho sinh viên.

[Xem thêm](#)